

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน

สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.) ทั้งหมด ๑๔ คน ผู้ไม่มาประชุม(ลา) ๑ คน
สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.) เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน ผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจักรพันธ์ เสีงนา	ประธานสภาฯ	จักรพันธ์ เสีงนา	
๒	นายลี นาแข็ง	รองประธานสภาฯ	ลี นาแข็ง	
๓	นางไพนิตย์ สีสีบมา	เลขานุการสภาฯ	ไพนิตย์ สีสีบมา	
๔	นายแสงดาว พรหมมณี	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	แสงดาว พรหมมณี	
๕	นางกมลชนก สีสีบมา	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	กมลชนก สีสีบมา	
๖	นายประยงค์ อินทร์ใหญ่	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	-	
๗	นายธีรพงษ์ คิตฎุก	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	ธีรพงษ์ คิตฎุก	
๘	นายบุญศรี สิงห์คำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	บุญศรี สิงห์คำ	
๙	นายนิธิศ แก้วรัมย์	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	นิธิศ แก้วรัมย์	
๑๐	นางยงค์ยุทธ ชาญตะแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	ยงค์ยุทธ ชาญตะแก้ว	
๑๑	นายสาบชล พันธุ์ฤทธิ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	สาบชล พันธุ์ฤทธิ์	
๑๒	นายไสว สีสีบมา	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	ไสว สีสีบมา	
๑๓	นายสมศักดิ์ เชนรัมย์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	สมศักดิ์ เชนรัมย์	
๑๔	นายนิวัฒน์ วัตตการ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔	นิวัฒน์ วัตตการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธานี ขลิบกลาง	นายก อบต.ทุ่งจังหัน	ธานี ขลิบกลาง	
๒	นายสมพงษ์ วงค์มามี	รองนายก อบต.	สมพงษ์ วงค์มามี	
๓	นายสวัสดิ์ บุญหวาน	เลขานุการนายก อบต.	สวัสดิ์ บุญหวาน	
๔	นางวีรวรรณ ศรีทน	รองปลัด อบต.ทุ่งจังหัน	วีรวรรณ ศรีทน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจักรพันธ์ เสีงนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์
สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจักรพันธ์ เส็งนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์
กล่าวเปิดประชุม

นางไพฑิธย์ สีสืบมา อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจักรพันธ์ เส็งนา ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบกันจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับ
ประชาชนผู้กักตัวเนื่องจากสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด - ๑๙ และนำมาอบเมื่อวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ยอดเงินบริจาคสมาชิกรวม ๗,๒๐๐ บาท จัดทำ ๓๐ ชุด และ
นำมาอบเมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ รอบนี้ใช้งบประมาณจากกองทุน อปท.
จัดนำมาอบ ๕๗ ชุด และยังมีประชาชนกักตัวเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก เนื่องจากโควิด - ๑๙
ระบาดหนาแน่นมาก

นายธานี ขลิบกลาง แจ้งนายอำเภอฯ คนใหม่ที่จะย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอโนนสุวรรณ ซึ่งย้ายมาจาก
นายก อบต. จังหวัดยะลา

สถานการณ์การระบาดของโควิด - ๑๙ ตอนนีั้ระบาดจะเต็มพื้นที่แล้วให้ทุกท่าน
ระวังตัวเองให้มากที่สุด ช่วงนี้รถกักตัว อบต. ทุ่งจันทน์ ต้องนำส่งผู้ติดเชื้อตลอดวันๆ ละ
หลายๆ รอบ ถ้ามีอะไรที่จะใช้บริการก็สามารถแจ้งกู้ชีพได้ แต่บริการได้ในเขตอำเภอโนน
สุวรรณ งบประมาณการดูแลในช่วงนี้ลงในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามความจำเป็น

นายจักรพันธ์ เส็งนา เรื่องกู้ชีพขอฝากท่านรองสมพงษ์ ช่วยดูแลให้ลดความเร็วลงบ้างนะครับเวลาที่วิ่งอยู่ใน
ประธานสภาฯ หมู่บ้าน กลัวว่าจะพลาดและฝุ่นคลุ้งมากเลย
นายสมพงษ์ วงษ์มา มี ครับ ผมรับไว้แก้ไขครับ เรื่องรถกู้ชีพ
รองนายก อบต.

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕**

นายจักรพันธ์ เส็งนา ตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบมาครับ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม (ตามข้อ ๘๗-๑๐๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม)
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแก้ไขปัญหายักษ์แล้ง กรณีขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจาก ส.อบต. เจ้าของพื้นที่ไม่มาประชุม เชิญท่านนายกชี้แจงครับ

นายสมศักดิ์ เชนรัมย์
ส.อบต. หมู่ ๑๓

เรื่องน้ำประปาหมู่ที่ ๕ ถึงจะมีจำนวนครัวเรือนน้อยเพียง ๑๕ หลังคา ผมเห็นด้วยครับที่ท่านนายกสั่งการพัฒนาขุดเจาะน้ำบาดาล เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ขอขอบคุณครับ

นายนิธิศ แก้วรัมย์
ส.อบต. หมู่ ๙

การเจาะน้ำบาดาลนั้น เป็นการดีครับ แต่ควรพิจารณาความเหมาะสมและถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ เช่น งบประมาณเพียงพอหรือไม่ ใครเป็นผู้รับเหมาทำการเจาะอุปกรณ์ที่ใช้ตรงตามสเปกที่ระบุหรือไม่ครับ

นายจักรพันธ์ เส็งนา
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายก ชี้แจงครับ

นายธานี ขลิบกลาง
นายก อบต.

การเจาะบ่อบาดาลไม่ใช่ใครก็ทำได้ นะครับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการประปา หรือฝ่ายกองช่างจะเป็นผู้คัดสรร หจก. ที่มีความชำนาญการ แต่ละด้านมีความรู้และขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประชาชนทั่วไปที่มีกิจการ

ในตำแหน่งนายก อบต. ผมต้องรู้ทุกเรื่องและนายก ต้องลงนามทุกเรื่องใน อบต. ไม่เช่นนั้นงานพัฒนาจะเดินต่อไม่ได้

นายนิธิศ แก้วรัมย์
ส.อบต. หมู่ ๙

ครับ ผมอยากทราบว่าผู้รับเหมาและจำนนงบประมาณเพียงพอหรือไม่ครับ

นายไสว สีสีบมา
ส.อบต. หมู่ ๑๒

ท่านนิธิศ เรื่องงบประมาณก็จัดกรอบงบประมาณสำหรับโครงการนี้ไว้แล้ว คงไม่ทำเกินเรื่องการทำบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้ประชาชนที่เดือดร้อนครับ

นายลี นาแข็ง
รองประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกดูในตารางงบประมาณตามเอกสาร ว่างบประมาณเหมาะสมและสามารถจัดทำได้หรือไม่ การจัดทำควรอยู่ในจำนวนงบประมาณที่ระบุมาครับ

นายสมศักดิ์ เชนรัมย์
ส.อบต. หมู่ ๑๓

เรื่องงบประมาณก็เหมาะสมครับ แต่ผมอยากให้กองช่างมาชี้แจง เพราะบางครั้งก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะรู้กันกับทางร้านวัสดุอุปกรณ์

นายลี นาแข็ง
รองประธานสภาฯ

ไม่น่าห่วงนะครับ ด้านงบประมาณเพราะเจ้าหน้าที่กิจการประปาได้ทำการประเมินราคามาแล้ว ถ้าเกินก็คงไม่มากหรือน้อย ถ้าขาดก็คงไม่มากครับ

นายนิธิศ แก้วรัมย์
ส.อบต. หมู่ ๙

เรื่องสเปกอุปกรณ์ เช่น ท่อพีวีซี และอุปกรณ์อื่นๆ จะตรงสเปกหรือไม่เพราะถ้าลงไปแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับ ผมเห็นด้วยกับการเจาะน้ำบาดาลเพื่อนำน้ำประปา แต่ขอให้ทำตามสเปกที่ระบุขนาดตามความเป็นจริงครับ

นายลี นาแข็ง
รองประธานสภาฯ

เรียนเชิญท่านนายก ชี้แจงครับ

นายธานี ขลิบกลาง
นายก อบต.

บริษัทห้ามระบุชื่อ ห้ามลือคสเปกในการร่วมโครงการกับหน่วยงาน เพราะถ้าลงผิดรูปแบบที่กำหนด เจ้าหน้าที่กิจการประปาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วหากต้องการตรวจสอบก็ให้ตรวจสอบไปที่พาณิชย์จังหวัดได้ จะมีการกำหนดราคาไว้ตรวจสอบได้ทั้งขนาด-ปริมาณ และการตั้งราคาอุปกรณ์อาจต่ำกว่าราคาที่กำหนดได้แต่จะสูงกว่าราคาที่กำหนดไม่ได้และอุปกรณ์เลือกยี่ห้อไม่ได้ จะเป็นการลือคสเปก เจ้าหน้าที่กิจการประปาจะตรวจสอบตลาดเพื่อให้เป็นไปตามรายการรูปแบบฝ่ายช่างจะเช็คความถูกต้องตามระเบียบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเช่นกันครับ

นายจักรพันธ์ เสียงนา ประธานสภาฯ	ท่านนิตศ คงเข้าใจกระจ่างขึ้นนะครับ
นายนิธิต แก้วรัมย์ ส.อบต.หมู่ ๙	เข้าใจครับ ขอขอบคุณครับ
นายจักรพันธ์ เสียงนา ประธานสภาฯ	ขอมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครับ เลขาเช็คบอดสมาชิกด้วยครับ
นางไพนิตย์ สีสีบมา เลขานุการสภาฯ	สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน ขาด ๑ คน ส.อบต.หมู่ ๕
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง
นายจักรพันธ์ เสียงนา ประธานสภาฯ	เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหมู่ที่ ๒ จากเดิมท่อขนาด ๔๐ x ๑๐๐ พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ จำนวน ๘ บ่อ งบประมาณ ๘๔,๖๖๘.๖๓ บาท เปลี่ยนเป็นท่อขนาด ๖๐ x ๑๐๐ ม. จำนวน ๘๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ ครับ แจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบเพราะโครงการนี้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภาฯแล้ว ครับ คงดำเนินการต่อไปเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องครับ
ที่ประชุมรับทราบ	ให้ดำเนินการ มติเห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
นายจักรพันธ์ เสียงนา ประธานสภาฯ	เชิญท่านรองสมพงษ์ ชี้แจงเรื่องกองทุน อปท.ทุ่งจันทันแจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวด้วยครับ
นายสมพงษ์ วงษ์มามี รองนายก อบต.	เราแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัว ให้เลขากองทุนชี้แจงครับ
นางวีรวรรณ ศรีทน รองปลัด อบต.	ชี้แจงเรื่องการจ่ายถุงยังชีพ ได้ดำเนินการไปแล้ว ๑ รอบ จำนวน ๕๗ ชุด งบประมาณ จากกองทุน อปท.และอยากเน้นการกักตัวให้เคร่งครัดค่ะ เพราะจำนวนผู้ติดเพิ่มขึ้นทุกวัน และมีผู้เสียชีวิตแล้วในตำบลของเราจากการติดเชื้อโควิด - ๑๙ และทำการมาปนกิจทันที ที่วัดหนองเสม็ด อ.นางรอง ไปแล้วต้องดูแลจำนวนงบประมาณว่าเราดูแลประชาชนได้อีก มากน้อยเท่าไร จะแจ้งในรอบต่อไปค่ะ
นายสายชล พันธุ์ฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ ๑๑	การจ่ายถุงยังชีพลักษณะไหนครับ อาทิตย์ละครั้งหรือแบบไหน แล้วงบประมาณเพียงพอ หรือไม่ครับ
นายสมพงษ์ วงษ์มามี รองนายก อบต.	งบประมาณที่ใช้จ่ายคงไม่เกินที่กำหนดไว้ คงต้องพิจารณาตามสถานการณ์
นายไสว สีสีบมา ส.อบต.หมู่ ๑๒	ครัวเรือนมี ๓ คน ที่กักตัวจะได้รับแบบไหน คนละชุดหรือครอบครัวละชุดครับ
นายสมพงษ์ วงษ์มามี รองนายก อบต.	ครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่เกิน ๔ คนจะมอบ ๑ ชุด หากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่ปัจจุบันเกิน ๔ คนขึ้นไปจะมอบ ๒ ชุดหรือพิจารณาตามความเหมาะสมครับ
นายจักรพันธ์ เสียงนา ประธานสภาฯ	มีท่านสมาชิกจะเสนอเรื่องได้อีกบ้างครับ
นายสายชล พันธุ์ฤทธิ์	เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุดเสียหาย อยากให้ฝ่ายช่างไปซ่อมแซมด้วยครับ

ส.อบต.หมู่ ๑๑
นายจักรพันธ์ เส็งนา
ประธานสภาฯ
นายลี นาแข็ง
รองประธานสภาฯ

แจ้งมาในไลน์แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่ รับไว้จะรับเพื่อพัฒนา

ผมมีเรื่องฝาก ๓ เรื่องครั้บ

๑. ขอขอบคุณท่านนายกที่ให้เจ้าหน้าที่ทำป้ายห้ามทิ้งขยะไปปักจุดที่ชาวบ้านเอาขยะไปทิ้งตรงไหล่ทาง ลดปัญหาขยะลงได้ขอบคุณครั้บ

๒. วาระการประชุมอยากให้ทำเหมือนเดิมจะสะดวกแก่การตรวจสอบ และหากสมาชิกท่านใดลา ก็ให้ทำเป็นหนังสือลา มาเพื่อรักษาฎระเบียบและวันนี้ก็ขาด ๑ ท่าน ส.อบต.หมู่ ๕ ผมขออนุญาตแนะนำท่านสมาชิกนะครั้บ วันประชุมพิจารณาหากโครงการที่จะพิจารณานั้นเป็นของพื้นที่ท่าน ฉะนั้นท่านไม่ควรขาด เพราะสมาชิกบ้านอื่นๆเขาไม่รู้ปัญหาบ้านของท่านเท่าตัวท่านเองครั้บ

๓. หลอดไฟในชุมชนที่เสียให้ท่านสำรวจแล้วทำหนังสือมาที่กองช่าง เพื่อเขาจะได้ลงไปดำเนินการซ่อม

นายนิธิศ แก้วรัมย์
ส.อบต.หมู่ ๙
นายลี นาแข็ง
รองประธานสภาฯ
นายธานี ขลิบกลาง

ผมทำหนังสือมาแล้วนะครั้บ แต่ก็ไม่เห็นไปซ่อม ขอให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครั้บ

เพราะบางคนส่งมาในไลน์ ขอให้ทำเป็นหนังสือเหมือนกันครั้บ อย่า ๒ มาตรฐานครั้บ ขอให้ท่านสมาชิกทุกหมู่ทำเป็นหนังสือยื่นมานะครั้บ เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำงบประมาณในการซ่อมแซมนะครั้บ

เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างมีมาตรฐานเดียวครั้บ ต้องทำเป็นหนังสือเสนอขึ้นมา ส่วนผู้ที่ส่งไลน์มาก็อ่านเท่านั้น แต่ไม่สามารถลงไปดำเนินการได้ หนังสือคือหลักฐานด้านการเบิกงบประมาณด้วยครั้บ

เนื่องจากการระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่หนาแน่นมากขณะนี้ทาง อบต.ก็ต้องกั้บไว้เพื่อแก้ไขปัญหตามสถานการณ์ก่อนครั้บ แต่โครงการที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมของหมู่ที่ ๒ วันนี้คงดำเนินการต่อไปครั้บ ส่วนอื่นๆอาจชะลอไปก่อน

ในฐานะผู้บริหารก็ต้องเตรียมพร้อมและต้องรู้ทุกเรื่องสามารถตอบสมาชิกได้ทุกเรื่องเพื่อสมาชิกจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนไม่สับสนครั้บ

นายสมศักดิ์ เชนรัมย์
ส.อบต.หมู่ ๑๓
นายจักรพันธ์ เส็งนา
ประธานสภาฯ

เรื่องไฟฟ้าขอให้หลังซ่อมทุกหมู่อย่างครอบคลุมโดยไม่ต้องทำหนังสือและอาจให้เปลี่ยน

หลอดไฟเลยนานแล้วคงหมดอายุการใช้งาน ถ้าซ่อมก็จะซ่อมตลอด เก่ามากแล้ว

คำว่า ๒ มาตรฐานหยุดพูดเลยนะครั้บ เพราะยังไม่มีใครได้อะไรเลย ผมได้ยื่นท่านพูดทุกครั้งในที่ประชุม คำว่า ๒ มาตรฐาน เราจะพัฒนาไปด้วยกันนะครั้บ

สรุปการประชุมนะครั้บ

๑. โครงการประปาหมู่ ๕ ดำเนินการ

๒. การแก้ไขโครงการหมู่ที่ ๒ เปลี่ยนขนาดท่อจาก ๔๐ x ๑๐๐ เป็น ๖๐ x ๑๐๐

๓. ไฟฟ้าแสงสว่าง ทำหนังสือมาที่กองช่างเป็นหลักฐานการเบิกงบประมาณ

นายสมพงษ์ วงษ์มามี
รองนายก อบต.

เห็นด้วยกับการแก้ไขไฟฟ้าเปลี่ยนชุดใหม่ครั้บ

นายนิธิศ แก้วรัมย์
ส.อบต.หมู่ ๙

ผมไม่ได้ว่า ๒ มาตรฐานนะครั้บ เพียงอยากให้เป็นแนวทางเดียวกัน

- นายไสว สีสีบมา การซ่อมคือซ่อมจุดที่เสีย แต่ท่านสมศักดิ์และท่านรองสมพงษ์ อยากให้รู้ทั้งหมด ความหมายมันตรงกันข้ามนะครับ การรู้ทั้งหมดนั้นต้องดูด้วยว่างบประมาณตั้งไว้เพื่อ โครงการนี้เท่าไร ผมอยากให้ซ่อมจุดที่เสีย และทำหนังสือขึ้นมาเพื่อนำเอกสารทำฎีกาเบิก เงินค่าใช้จ่ายด้วยครับ
- นายบุญศรี สิงห์คำ เรื่องซ่อมไฟฟ้าผมเห็นด้วยกับหมู่ที่ ๑๓ ครับ อยากให้เปลี่ยนทั้งหมดครับงบประมาณเรามีอยู่ที่อำนาจของสภาฯที่จะพิจารณา
- ส.อบต.หมู่ ๘
- นายแสงดาว พรหมณี ให้อยู่ในหัวของการจัดครุภัณฑ์ ถ้าหากจะเปลี่ยนต้องทำเป็นหนังสือยื่นให้นายกและให้นายกยื่นสู่สภาฯ พิจารณาเพื่อสภาฯพิจารณาอนุมัติงบประมาณที่จะจัดทำใหม่ตามขั้นตอน จะได้ไม่สับสนนะครับ พูดอยู่แบบนี้ไม่จบนะครับ วนไปวนมา
- ส.อบต.หมู่ ๒
- นายยงยุทธ ชาญตะกั่ว เสนอซ่อมตามจุดที่เสียครับ ส่วนที่ไม่เสียจะเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลืองงบประมาณ
- ส.อบต.หมู่ ๑๐
- นายสมศักดิ์ เชนรัมย์ ครับ เปลี่ยนหลอดที่อุปกรณ์ที่เสียทั้ง ๑๔ หมู่ เสาไม้ได้เปลี่ยนนะครับ เน้นซ่อมจุดที่เสียทั้งหมดครับ
- ส.อบต.หมู่ ๑๓
- นายจักรพันธ์ เส็งนา สับสนครับ ทั้งรู้ทั้งเปลี่ยนนวนอยู่จุดเดียวเหตุผลเดียวกัน เสียเวลามาก
- ประธานสภาฯ
- นายธานี ขลิบกลาง งบประมาณซ่อมไฟฟ้าแต่ละปี ๓๐,๐๐๐ บาท อายุการใช้งานของหลอดไฟมีบอกอยู่ แล้วในปีหนึ่งๆ จะซ่อมหรือเปลี่ยนก็จุดต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ครับ ทำหนังสือแจ้งจุดที่ต้องซ่อมมานะครับ แต่ละหมู่จะได้ประสานช่างไฟและคนที่จะมาซ่อม ไม่ใช่ใครก็ซ่อมได้นะครับ ช่างไฟต้องมีใบประกอบการด้านไฟฟ้าต้องมีใบผ่านการอบรมจากอุตสาหกรรมจังหวัดและราคาจ้างต้องตกลงให้ชัดเจนโครงการนี้อยู่ในข้อบัญญัติและผ่านการพิจารณาทั้งหมดแล้ว แต่ต้องไม่เกินสถานการณ์คลัง งบประมาณที่ยื่นเพื่อพิจารณานายกยื่นสภาฯ และสภาฯมีหน้าที่ตัดหรือคงไว้วันะครับ
- นายธานี ขลิบกลาง
- นายก อบต.
- นายบุญศรี สิงห์คำ หมู่ที่ ๘ อยากเปลี่ยนทั้ง ๕ หลอดครับ
- ส.อบต.หมู่ ๘
- นายจักรพันธ์ เส็งนา ให้ทุกหมู่สำรวจทุกจุดที่เสียและทำหนังสือขึ้นมาที่กองช่างนะครับ หมู่ใดไม่เสียก็ไม่ต้องทำ
- ประธานสภาฯ
- ครับ

คงไม่มีท่านใดจะเสนออีกนะครับ เวลาที่สมควรแล้วและได้ข้อสรุปแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครับ ปิดประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ไพนิตย์ สีสีบมา ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางไพนิตย์ สีสีบมา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์

(ลงชื่อ) จักรพันธ์ เส็งนา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายจักรพันธ์ เส็งนา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) กมลชนก สีสีบมา
(นางกมลชนก สีสีบมา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ไสว สีสีบมา
(นายไสว สีสีบมา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ไพนิตย์ สีสีบมา
(นางไพนิตย์ สีสีบมา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม